

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เนื่องจากมีราคาถูก น้ำหนักเบา แข็งแรง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการบรรจุและขนย้าย สามารถพิมพ์ข้อความลงบนกล่องกระดาษได้ดีกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ นอกจากนี้การผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกยังสามารถผลิตออกมาได้ครั้งละจำนวนมาก โดยมีขนาดและมาตรฐานเดียวกัน จึงเหมาะที่จะใช้บรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2542)

อุตสาหกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีทั้งใช้บรรจุสินค้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงทำให้ปริมาณความต้องการกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี 2542 พบว่ามีปริมาณความต้องการของบรรจุภัณฑ์กระดาษเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2541 คิดเป็นร้อยละ 5.49 เพราะภาพรวมการลงทุนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยดีขึ้นเล็กน้อย และในปี 2543 เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออกมีการขยายตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2542 ประมาณร้อยละ 11.21 และถึงแม้ว่าปัญหาภาวะเศรษฐกิจของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเมื่อช่วงต้นปี 2544 จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษยังจัดเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการบรรจุหีบห่อสินค้าและการสร้างความแตกต่างของสินค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังคาดว่าความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษต่างๆ ในปี 2545 และปี 2546 จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-10 ต่อปี (บริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์ จำกัด, 2544)

สำหรับในภาคเหนือตอนบน เมื่อพิจารณาข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนโรงงานที่จดทะเบียน 2,383 โรงงาน ส่วนจังหวัดลำพูนมีจำนวนโรงงานที่จดทะเบียนซึ่งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 809 โรงงาน (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2543) และที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

79 โรงงาน (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2543) ซึ่งจำนวนของอุตสาหกรรมการผลิตถลุงกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนมี 25 โรงงาน (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, 2546) เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการไปในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 เพราะมีปัญหาทางการเงิน ตลอดจนปัญหาในเรื่องของ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากเทคโนโลยีในการผลิตที่ต้องใช้มีต้นทุนที่สูงเท่านั้น ต้องทำการผลิตถลุงกระดาษลูกฟูกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานอุตสาหกรรมผักผลไม้แปรรูป โรงงานเซรามิก โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานหัตถอุตสาหกรรมและ โรงงานผลิตของเด็กเล่น จะเห็นได้ว่าจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกยังไม่สามารถทำการตอบสนองความต้องการได้เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน จึงทำให้จำเป็นต้องสั่งซื้อถลุงกระดาษลูกฟูกจากภาคกลางเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการในส่วนที่ยังขาดไป (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2542)

จากความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาว่าผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีวิธีการดำเนินงาน ตลอดจนมีปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจในด้านนี้ต่อไป

#### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

1. ทราบถึงการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
2. ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานของอุตสาหกรรมถลุงกระดาษลูกฟูกจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

3. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการและเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจนี้

#### นิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา

การดำเนินงาน หมายถึง การดำเนินงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการ การเงินและการบัญชี การผลิต และการตลาด

กล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง กล่องที่ผลิตขึ้นมาจากแผ่นกระดาษลูกฟูกสำเร็จรูปซึ่งเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ทำจากวัตถุดิบหลักคือ กระดาษคราฟท์ โดยนำมาตัด พับ และขึ้นรูปตามลักษณะที่ต้องการ

อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง สถานประกอบการหรือโรงงานที่ทำการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 25 โรงงาน